



Thư cảm ơn

Kính gửi: Quý Cư dân,

Lời đâu tiên, Ban Quản Lý Tòa Nhà (**BQLTN**) xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến Quý Cư dân.

Một năm 2022 đã khép lại với nhiều thăng trầm và cung bậc cảm xúc, BQLTN rất vinh hạnh khi được đồng hành cùng Quý Cư dân trải qua một năm đầy thách thức và khó khăn.

Với mục tiêu xây dựng và mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho tòa nhà. Sự yêu mến và niềm tin của Quý Cư dân là thành tựu lớn nhất mà BQLTN chúng tôi đạt được trong quá trình phát triển.

BQLTN xin tri ân và trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành về sự quan tâm, hỗ trợ của Quý Cư dân. Chúng tôi tin và hi vọng rằng, trong thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Quý Cư dân.

Kính chúc Quý Cư dân thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc.

Trân Trọng

BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ TRƯỞNG BAN

Nguyen Duc Hieu





-Thank you

Dear Residents,

First of all, the Building Management Office (BMO) would like to send greetings and best wishes to the residents.

A year 2022 has ended with many ups and downs and emotional frames, BMO is honored to have accompanied residents through a difficult and challenging year.

With the goal of building and bringing the best service quality to the building. The love and trust of our residents is the greatest achievement that our BMO has achieved in the development process.

BMO would like to express our gratitude and sincere thanks for the concern and support of the Residents. We believe and hope that, in the coming time, we will continue to receive the attention and help of our residents.

Wishing you a lot of health, peace and happiness.

Thank you and best regards,

THE BUILDING MANAGEMENT OFFICE PROPERTY MANAGER

Nguyen Duc Hieu